

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมพิเศษชวนสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมทดสอบประสิทธิภาพน้ำมัน ไอ พรีเมียม ดีเซล เอส บนเส้นทาง เชียงใหม่-เชียงใหม่ รวมระยะทางประมาณ 200 กม. เพื่อให้ได้สัมผัสคุณสมบัติพิเศษภายใต้สถานการณ์จริง ซึ่งผู้ร่วมขบวนทดสอบจะเป็นเจ้าของรถยนต์พรีเมียม เครื่องยนต์ดีเซล ทั้งเมอร์เซเดส-เบนซ์, บีเอ็มดับ



น้ำมันบางจากไอ พรีเมียม ดีเซล เอส ลื่นไหลใช้จริง



เบิลยู ซึ่งได้นำเป็นผู้โดยสารคอยสังเกตการณ์ในรถอเนกประสงค์ (เอสยูวี) บีเอ็มดับเบิลยู เอ็กซ์1 ขนาดเครื่องยนต์ 2.0 ลิตร ซึ่งเป็นรถที่ใช้งานมาระยะหนึ่งแล้ว

ขบวนได้เริ่มต้นการเดินทางโดยสตาร์ทจากสถานีบริการน้ำมันบางจาก จ.เชียงใหม่ เดินทางในรูปแบบขบวนคาราวาน โดยจำกัดความเร็วเฉลี่ยประมาณ 60-100 กม.

เส้นทางมีบางช่วงชันเขา เข้าโค้ง วิ่งสวนเลน สลับซ้ายขวา และระหว่างทางเจอฝนตก ซึ่งต้องขับอย่างระมัดระวัง การเร่ง ชะลอ ความเร็ว หรืออาจจะต้องใช้เบรกบ่อยกว่า ภาวะปกติ

แม้สภาพเส้นทางไม่ได้อำนวยความสะดวก แต่การขับซิกก็เป็นที่ไปด้วยความไหลลื่น ด้วยสมรรถนะเครื่องยนต์ผลกับน้ำมันดีเซล

นวัตกรรมสูงที่มีคุณสมบัติโดดเด่น เผาไหม้หมดจด

นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ภูมิใจนำเสนอ น้ำมัน ไอ พรีเมียม ดีเซล เอส เพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้รถที่ต้องการน้ำมัน

ดีเซลคุณภาพสูง รองรับเทคโนโลยีของเครื่องยนต์รุ่นใหม่ หลังจากที่ได้เริ่มจำหน่ายไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากผู้ใช้อย่างดี ทั้งกลุ่มรถยนต์นั่งและกลุ่มรถพาณิชย์ จากการสอบถามความคิดเห็นผู้ใช้จริงหลังที่ได้ทดลองใช้พบว่าผู้ใช้รู้สึกได้ถึงกำลังที่แรงขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่เดิม โดยส่งผลต่อสมรรถนะรถเพิ่มขึ้นทั้งในการขับขึ้นเนินเส้นทางเรียบและทางชัน เครื่องยนต์เดินเงียบขึ้น

และวิ่งได้ระยะทางมากขึ้นด้วย

ทั้งนี้น้ำมัน ไอ พรีเมียม ดีเซล เอส มีจุดเด่นที่สำคัญคือ ค่าซีเทนสูงสุดถึง 70 โดยมาตรฐานกรมธุรกิจพลังงานกำหนดค่าซีเทนขั้นต่ำ 50 จึงมีความแรงในทุกอัตราเร่ง ทั้งทางเรียบและทางชัน ประหยัดน้ำมันได้ถึง 4.3% ช่วยให้หัวฉีดสะอาดขึ้นกว่า 70% พร้อมปกป้องเครื่องยนต์ จุดระเบิดเผาไหม้ได้เต็มประสิทธิภาพ รักษาอายุของเครื่องยนต์ให้



ยาวนานยิ่งขึ้น ได้มาตรฐานยูโร 5 ค่ากำมะถันลดลงกว่า 5 เท่า เมื่อเทียบกับยูโร 4 ช่วยลดมลพิษดีต่อสิ่งแวดล้อม

“ปัจจุบันน้ำมัน ไอ พรีเมียม ดีเซล เอส มียอดขายเกือบ 2 ล้านลิตรต่อเดือน บริษัทฯ มีเป้าหมายเพิ่มการจำหน่าย ณ สถานีบริการน้ำมันบางจากเป็น 200 สาขา ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ยอดขายจำหน่ายน้ำมันไอ พรีเมียม ดีเซล เอส เพิ่มขึ้นเป็น 4 ล้านลิตรต่อเดือนภายในสิ้นปีนี้ พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยมอบคะแนน 6 เท่าให้สมาชิกบัตรบางจากดีเซลคลับที่เติมไอ พรีเมียม ดีเซล เอส ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2560”

เนตรนภาพค์ บุญนายีน